



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชัดเจนแนวโน้มมหา'ลัยลดผลิตครู

เหตุเกณฑ์การเป็นครูโหดขึ้น

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือกันเรื่องแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู เนื่องจาก ที่ผ่านมามีได้รับรายงานจำนวนการรับสมัครนิสิตนักศึกษาครูปี 1 ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ ว่า มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น จากเดิมบางคณะเคยรับสูงมากถึง 10,000 คน ลดเหลือเพียง 200-400 คน เท่านั้น ส่วนตัวคิดว่าคงเป็นเพราะคณะเริ่มตระหนักถึงปัญหาการรับนิสิตนักศึกษาจำนวนมากจะทำให้เสี่ยงต่อการไม่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการรับรองหลักสูตร โดยเฉพาะหลักเกณฑ์จำนวนอาจารย์ต่อผู้เรียนที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด อีกทั้งคุรุสภายังมีนโยบายให้สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย ดังนั้นหากผลิตนิสิตนักศึกษาจำนวนมากก็มีโอกาสเสี่ยงสอบไม่ผ่านมากขึ้น และขณะนี้ก็มีหลายคณะที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจึงต้องทุ่มเทพพัฒนางานในหลายเรื่อง ทำให้คณะและมหาวิทยาลัยต้องทบทวนตนเอง และนำไปสู่การลดจำนวนรับนิสิตนักชาลง

ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้แนวโน้มผู้สมัครเรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีผลการเรียนสูงเกรด 3 ขึ้นไป ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เราได้ค้นเจอ มีความสามารถมาเรียนครูมากขึ้น และ

เส้นทางอาชีพครูก็ชัดเจน เนื่องจากในอีก 10 ปี ข้าราชการครูของกระทรวงศึกษาธิการจะเกษียณอายุราชการจำนวนกว่า 100,000 อัตรา อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มดังกล่าวบอร์ดคุรุสภาเห็นว่า ควรต้องมีการทบทวนระบบการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้น และวางระบบการพัฒนาครูให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนในอนาคต

ด้าน รศ.ดร.พนิตติ รัตนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูมืออาชีพปี 2557 ที่หารือกรณี ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักสูตรของผู้สมัครเข้าคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูจำนวน 8,528 คน พบว่าวุฒิการศึกษาบางหลักสูตรที่เด็กบางคนนำมาใช้สมัครนั้น ยังไม่ตรงกับที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวุฒิการศึกษาบางสาขาเป็นหลักสูตรที่เสนอขอปรับปรุงใหม่ ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นตรงกันว่า ให้สกอ.นำเรื่องนี้ไปหารือกับ ก.ค.ศ. ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด เพราะเป็นห่วงว่าถ้าเด็กผ่านการคัดเลือกและเรียนจบไปแล้วจะไม่สามารถบรรจุเข้าเป็นครูได้.